

**Phát biểu tại Tiệc giao lưu giáo dục Việt- Nhật và Lễ tiễn lưu học sinh nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản lên đường sang Nhật Bản du học**

(Ngày 25 tháng 3 năm 2024)

(Ngô Minh Thủy, Chủ tịch CLB Cựu LHS Việt Nam tại Nhật Bản -VAJA)

*Kính thưa ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam,*

*Kính thưa các vị đại diện cho các cơ quan giáo dục Việt Nam và Nhật Bản cùng các vị khách quý,*

*Thưa các anh chị em lưu học sinh và cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản thân mến,*

Hôm nay, tôi rất vui được thay mặt các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu tại Tiệc giao lưu giáo dục Việt- Nhật và tiễn lưu học sinh VN nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2024 lên đường sang Nhật du học.

Trước hết, thay mặt tất cả các cựu lưu học sinh và các lưu học sinh Việt Nam sắp lên đường sang Nhật Bản, xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đặc biệt là ngài Đại sứ Yamada Takio đã tổ chức buổi gặp mặt rất ý nghĩa này.

*Kính thưa các quý vị,*

Chúng ta vừa kết thúc một năm sôi nổi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Trong năm 2023 đã có hàng trăm sự kiện được tổ chức, trong đó có rất nhiều sự kiện giao lưu văn hóa- giáo dục. Tiệc giao lưu giáo dục Việt- Nhật và tiễn lưu học sinh nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản hôm nay cũng chính là sự tiếp nối của Tiệc giao lưu và tiễn lưu học sinh được tổ chức vào 30 tháng 3 năm 2023 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển, chúng ta rất vui mừng chứng kiến những thành quả tốt đẹp trong hợp tác về giáo dục và giao lưu giữa học sinh, sinh viên của hai nước.

Chính phủ của hai nước Nhật Bản và Việt Nam luôn quan tâm đến việc tạo các cơ hội học tập và giao lưu cho học sinh- sinh viên hai nước. Đặc biệt, Chính phủ Nhật Bản và các trường đại học Nhật Bản luôn dành những suất học bổng giá trị cho các em học sinh- sinh viên xuất sắc của Việt Nam để học tập tại Nhật Bản. Với những em đi Nhật Bản học tập tự phí, Chính phủ Nhật Bản cũng đã và đang cải thiện các chính sách, điều kiện và chương trình học tập sao cho ngày càng phù hợp với các đối tượng học sinh- sinh viên nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Và chúng tôi rất biết ơn về điều đó.

Trong một số chuyến công tác tới Nhật Bản của tôi cùng với đại diện các hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA), chúng tôi thường được tham dự các cuộc tọa đàm do Bộ ngoại giao Nhật Bản tổ chức, được gặp mặt với các lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản đặc biệt là các vị Thủ tướng, các vị Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Khoa học, và các vị nghị sỹ Nhật Bản. Tại các buổi gặp mặt, các vị chính khách Nhật Bản thường trao đổi ý kiến với chúng tôi về vấn đề du học, về chính sách khuyến khích và hỗ trợ du học sinh.

Tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt kỷ niệm 50 năm Nhật Bản-ASEAN tổ chức tại Tokyo vào tháng 12 năm ngoái, "Kế hoạch thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản-ASEAN" đã được thông qua. Trong tuyên bố chung này, Liên hiệp các hội cựu lưu học sinh Nhật Bản tại Đông Nam Á (ASCOJA) mà Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA) là một trong các thành viên, cùng với đối tác của ASCOJA tại Nhật Bản là ASJA International, đã được nhắc đến với tư cách là những thực thể đã, đang và sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên Nhật Bản-ASEAN dựa trên mối quan hệ chân thành "Từ trái tim tới trái tim" vượt qua nhiều thế hệ.

Những việc làm dành cho du học sinh nước ngoài đó quả thực rất ít thấy ở các quốc gia khác. Điều đó chứng tỏ Nhật Bản rất quan tâm đến vấn đề du học của sinh viên nước ngoài và các hoạt động giao lưu trong giáo dục.

Thay mặt các thành viên CLB cựu lưu học sinh VN tại Nhật Bản, tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới Chính phủ hai nước, các cơ quan giáo dục của hai nước về sự quan tâm sâu sắc dành cho các lưu học sinh Việt Nam đã, đang và sẽ học tập tại Nhật Bản. Xin chân thành cảm ơn Đại sứ Yamada Takio và các cán bộ của Đại sứ quán NB tại Việt Nam đã luôn có những tình cảm trân trọng, gần gũi, thân thiết và quan tâm dành cho các lưu học sinh và cựu lưu học sinh chúng tôi

**Nhân sự kiện hôm nay, tôi xin phép được nói với các lưu học sinh nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản đôi lời.**

Các em thân mến, đi học tại Nhật Bản là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Là những sinh viên xuất sắc, các em không những được đi du học, mà còn được Chính phủ Nhật Bản cấp học phí và sinh hoạt phí, được Chính phủ của cả hai nước rất quan tâm. Đó là niềm vinh dự và tự hào đối với các em và gia đình.

Nhật Bản là đất nước hiện đại, nhưng đồng thời cũng là đất nước gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống rất sâu đậm. Nền giáo dục của Nhật Bản tiên tiến, với hơn 700 trường đại học uy tín và có sức hút mạnh mẽ. Cuộc sống xã hội ở Nhật Bản văn minh, hiện đại và có nhiều điều sẽ giúp các em trưởng thành. Trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp như hiện nay, và trong bối cảnh mà nhu cầu về nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực có trình độ cao (như tốt nghiệp đại học, sử dụng thành thạo ngoại ngữ...) ngày càng trở nên bức thiết ở cả hai nước như hiện nay, việc đi học tại Nhật Bản sẽ mở ra cho các em rất nhiều cơ hội làm việc, cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Các em hãy tận dụng thật tốt thời gian học tập tại Nhật Bản, trang bị thật tốt cả về kiến thức và kỹ năng sống, kỹ năng làm việc để sau này gây dựng sự nghiệp của bản thân, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam hiện đại, văn minh và giàu có hơn, đồng thời góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi đi du học, xa gia đình và những người thân, phải tự lập ở một đất nước mà mình chưa quen thuộc, chắc chắn các em cũng sẽ gặp những thử thách trong học tập cũng như cuộc sống. Cuộc sống luôn có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng vô vàn những điều bất ngờ mà đại dịch Covid 19 vừa rồi và những ảnh hưởng kéo theo của nó, hoặc những thay đổi về quan hệ giữa một số quốc gia kéo theo những biến động và khó khăn trên thế giới hiện nay là những ví dụ. Mong các em luôn bản lĩnh, mạnh mẽ, tìm hiểu thật kỹ về văn hóa- xã hội và luật pháp Nhật Bản, kết thân với nhiều người bạn tốt và luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để vững vàng trong mọi tình huống của cuộc sống và để có thể

đi đến mục tiêu cuối cùng của mình trong việc du học Nhật Bản. Mong các em, dù học các chương trình chuyên môn bằng tiếng Anh thì cũng cố gắng học tiếng Nhật, để ít nhất là có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật. Tiếng Nhật sẽ là công cụ quý báu, cần thiết và rất hiệu quả khi các em sống tại Nhật Bản. Và việc sử dụng tốt tiếng Nhật sẽ giúp các em có thêm rất nhiều cơ hội trong tương lai.

Chúng tôi cũng rất mong các em sẽ là những nhân tố ảnh hưởng thật tích cực đến phong trào du học Nhật Bản của giới trẻ Việt Nam, là những sứ giả xứng đáng của người Việt Nam chúng ta tại Nhật Bản. CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại NB (VAJA) luôn ở bên các em, và chờ ngày đón các em với tư cách là thành viên của CLB khi các em kết thúc chương trình học tập.

Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới tất cả các quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị vì đã chú ý lắng nghe!